



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันทำให้เกิดความศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารภาครัฐ

อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมเรียกว่า "บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม")

๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

๓. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้

๔. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ ความรู้และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม หรืออาจเกิดผลกระทบต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

๕. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับบุคคลใด ก็ตามหรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดร ชันระชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายอุตร ชันระชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหินโงม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้าง สังกัด อบต.บ้านหินโงม ได้แสดงเจตจำนง สุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

